



สหกรณ์ชุมชน

มั่นคง โปร่งใส ทนสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



ทำบุญครบรอบ ๕๕ ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบวรวิทย์ จำกัด
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

บทบรรณาธิการ



เวลาและกระแสน้ำย่อมไม่รอใคร เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วในสมัยผมเรียนหนังสือเวลาเขียนเรียงความมักยกเอาคำคมประเภทนี้มาเขียนอยู่เสมอ เวลาและกระแสน้ำมันเป็นธรรมชาติ ที่มีวิถีการเดินทางไปอย่างปกติใครจะไปหยุดอย่างไรก็ไม่เป็นผล บางท่านอาจคิดแย้งว่า เชื้อน ฝายหยุดน้ำได้ที่แท้มันเป็นเพียงการชะลอมากกว่าผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยไหลตามธรรมชาติ ส่วนเวลายิ่งเห็นชัดจะหมุนนาฬิกาย้อนหลังสักกี่รอบเวลาก็เดินตามปกติของมันอยู่ดี คงไม่มีใครหยุด เช้า กลางวัน เย็นได้ (มิได้หมายถึงการหยุดงาน) ที่เขียนมาถึงตรงนี้ผมกำลังจะบอกท่านว่า สหกรณ์ของเราเดินทางมาถึง 55 ปีแล้ว และคงต้องเดินต่อไป ถึงแม้จะเดินบ้างวิ่งบ้าง หยุดเสียที่เดียวคงไม่มี มันขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นประธาน กรรมการ สมาชิกล้วนมีบทบาทในการพัฒนาที่ผมว่า วิ่งบ้าง เดินบ้าง นั้นแหละ เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมีภาวะตัวแปรที่แตกต่างกัน บางที่เงินเฟ้อ บางที่เงินเพื่อ บางที่ปัญหาเยอะ บางที่มีปัญหาน้อย แต่อย่างไร

ก็ตามไม่ว่าตัวแปรจะเป็นเช่นใด อุดมการณ์สหกรณ์ฯ (Co-operative Ideology) ต้องคงไว้ โดยพวกเราทุกคนต้องมีความเชื่อร่วมกันที่ว่า “การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ฯ จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” และมีหลักการสากลดังกล่าวในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิก อาจต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง แบ่งปันน้ำใจ ความหวังใยาพรต่อกัน

55 ปีแห่งความสำเร็จ มีความหมายมากกว่า 55 ปีของการก่อตั้ง ความสำเร็จที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน คือความอยู่ดีของสมาชิก สมาชิกหลายคนตั้งตัวได้เพราะมีสหกรณ์ฯ เป็นตัวปูพื้นฐานของความมั่นคง ถ้าเรารู้จักนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงบวก สิ่งเหล่านี้คือเจตนารมณ์ของสหกรณ์ฯ ถ้าสหกรณ์ฯใหญ่โต สมาชิกยากจน หัวโตตัวريبคงไม่เกิดประโยชน์ ประธานบัณฑิตย์ กองกุล เน้นทุกครั้งที่การกำหนดนโยบาย รวมถึงพวกเราทุกคนอยากเห็น 55 ปี เป็นพื้นฐาน



ประธานแถลง

บันฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีทุกท่านที่เคารพทุกท่าน เราพบกันเป็นประจำทุกเดือนในคอลัมน์ประธานแถลง สำหรับในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของการศึกษา 2558 หวังว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านคงได้เตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาใหม่ การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับมีชัย ไปแล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้นถ้าเรามีความพร้อมเราก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ในส่วนข่าวสารที่เกี่ยวกับสหกรณ์ขอเริ่มจากเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว ในปีนี้ได้มีการสรรหาโดยสหกรณ์ฯได้มีหนังสือแจ้งไปยัง หน่วยงานต่างๆ ให้ทำการสรรหาผู้แทนสมาชิกในหน่วยงาน แล้วส่งรายชื่อให้กับสหกรณ์ฯ ในส่วนของข้าราชการบำนาญ สหกรณ์ฯก็ได้เป็นตัวกลางในการทำหน้าที่สื่อถึงสมาชิกที่เป็นบำนาญทั้ง 2 เขต เพื่อให้มาเลือกตั้งกันที่ห้องประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสรรหาเราได้ผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 380 คน จากจำนวนผู้แทนที่ควรจะมีตามสัดส่วน 20 ต่อ 1 คน เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากที่สหกรณ์ฯได้รับแนวทางในการสรรหาผู้แทนสมาชิกจากการไปสัมภาษณ์ต่างจังหวัด มาเป็นการสัมภาษณ์ภายในจังหวัด ทำให้สมาชิกไม่ค่อยให้ความสนใจสมัครเข้ามาเป็นผู้แทนสมาชิก อย่างไรก็ตามจำนวนผู้แทนสมาชิกที่ทำการสรรหามาได้จำนวน 380 คน ก็เพียงพอในการที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ฯได้

เรื่องต่อไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผมได้มีโอกาสไปร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการเสวนาหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคมที่โรงแรมปรีณิพาเสข กทม. ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้มีการทำผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ในประเทศไทยมานำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปสำคัญมีดังนี้

ด้านจุดอ่อนและอุปสรรคของสหกรณ์ มีดังนี้

- มีความเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องและการไม่ได้ส่งเงินที่ให้กับผู้คืน
- เน้นการให้กู้มากกว่าส่งเสริมการออม
- ขาดการกำกับดูแลในเรื่องวินัยทางการเงิน
- ไม่มีการคุ้มครองเงินฝาก
- สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยังไม่เข้มแข็ง

- สหกรณ์หลายแห่งยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายใน ฯลฯ
- ด้านจุดแข็งและโอกาสของสหกรณ์ มีดังนี้**
- จำนวนสมาชิก/เงินทุนรวมเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของประชากร/ขนาดเศรษฐกิจรวมของประเทศ
- มีกองทุนของสหกรณ์
- มี ธ.ก.ส. ที่มีพันธกิจสนับสนุนทางการเงิน
- โครงสร้างและการกำกับดูแลการกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค เกิดความคล่องตัว ฯลฯ

ในส่วนของจุดอ่อนและอุปสรรคที่สรุปมาจากการวิจัย มีบางข้อที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น เน้นการให้กู้มากกว่าการส่งเสริมการออมและการไม่ได้รับเงินที่ให้กับผู้คืน (การขาดส่งชำระหนี้) ซึ่งในข้อเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่สหกรณ์ฯของเราเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งดูจากข้อมูลแล้วก็พบว่ามาจากสมาชิกที่เป็นครูเอกชน และอัตราจ้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางสหกรณ์ฯก็คงต้องมีมาตรการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยอาจมีการออกระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของครูเอกชน แยกออกจากระเบียบเงินกู้ที่สหกรณ์ฯใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในเรื่องของทุนการศึกษามูลนิธิของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในปีนี้มีแนวโน้มผู้ขอทุนมีจำนวนลดน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าบุตรของสมาชิกส่วนใหญ่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาไปแล้ว ปีนี้ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาไม่เพียงพอตามจำนวนที่สหกรณ์ฯตั้งไว้ ส่วนทุนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนทุนที่สหกรณ์ฯกำหนดไว้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 พร้อมกับการจัดงานมอบทุนดังกล่าวให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯในวันที่ 7 มิถุนายน 2558

ถ้าไม่เขียนเรื่องการสร้างวัดดุมงคลเนื่องในโอกาสสหกรณ์ฯ ครบรอบ 55 ปี เหมือนกับขาดอะไรบางอย่างในช่วงนี้ ขอแจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้วัดดุมงคลได้ทำพิธีพุทธาภิเษกครบ 3 วาระแล้ว และสหกรณ์ฯกำหนดวันทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในวันนั้นก็จะมอบพระทองคำให้แก่ผู้สั่งจอง รวมถึงพระเนื้ออื่นๆด้วย และหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปก็เปิดให้สมาชิกและผู้สนใจบริจาคบูชาได้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดเลย ผู้สนใจติดต่อร่วมบริจาค บูชาได้ที่สหกรณ์ฯ ส่วนวัดดุมงคลที่มอบให้กับสมาชิกทุกคนนั้น ทางสหกรณ์ฯจะดำเนินการส่งมอบให้กับสมาชิกโดยผ่านทางหน่วยงานที่สังกัดอยู่ โดยจะเริ่มมอบตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า วัดดุมงคลรุ่นนี้ ผู้จัดสร้าง (ผมและคณะกรรมการชุดที่ 56) ตั้งใจทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ทำพิธีพุทธาภิเษก 3 ครั้ง และในช่วงที่ทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระโคะ จังหวัดสงขลา ก็เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ (พระอาทิตย์ทรงกลด) ดังนั้นผู้ที่ได้รับมอบและครอบครองวัดดุมงคลรุ่นนี้ ก็ถือว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นมงคล และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความงามความดี อันจะส่งผลให้ท่านมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ตลอดไป

สวัสดิ์ศรีรับ



คุยกับผู้จัดการ

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด

สวัสดิ์ครับ สมาชิกทุกท่าน ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ 2558 ทั้งคุณครูและนักเรียนจะได้มีโอกาสพบกันหลังจากการปิดภาคเรียนที่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม พักผ่อนกันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนที่ตั้งตารอแล้วครับ

ถ้าพูดถึง “สหกรณ์” ในรูปแบบของการออมก็เป็นการออมรูปแบบหนึ่งครับ โดยเงินเก็บในรูปแบบเงินหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นหนทางหนึ่งในการให้เงินทำงานเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ นอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมอื่นๆอีกด้วย

ประเด็นที่สมาชิกสหกรณ์ควรทำความเข้าใจก่อนการซื้อหุ้นสหกรณ์ ดังนี้

ประเด็นแรก ที่ควรทำความเข้าใจกันก็คือปรัชญาการลงทุนในหุ้นของสหกรณ์แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เพราะ “สหกรณ์” เป็นองค์กรการเงินภาคประชาชน ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแตกต่างจากองค์กรที่แสวงหากำไรสูงสุด เช่น บริษัทหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น แต่ในการถือหุ้นสหกรณ์เป็นการลงทุนในองค์กรที่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก ซึ่งก็ต้องการกำไรเช่นกันแต่เป็นกำไรภายหลังจากการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิกสหกรณ์แล้วเท่านั้น เพราะสหกรณ์ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร แต่มุ่ง “จัดบริการที่ดี” ให้กับสมาชิกประเด็นนี้สำคัญและควรเข้าใจให้ถูกต้อง

ประเด็นที่สอง สืบเนื่องมาจากปรัชญาในการจัดตั้งองค์กรที่แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทน คือ เงินปันผล การจัดสรรกำไรสุทธิจากรายได้เพื่อเป็นเงินปันผลของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับรายกวันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในองค์กรทางธุรกิจต่างๆ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีตามเงินปันผลที่

ได้รับนั้น นอกจากนี้การลงทุนในหุ้นของ “สหกรณ์ฯ” จะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการนอกเหนือจากเงินปันผล เพราะระบบสหกรณ์ฯเป็นระบบที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยเป็นศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการของสมาชิกโดยเท่าเทียมกัน เช่น เงินเฉลี่ยคืนสวัสดิการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตร เงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการของสมาชิก เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือถึงแก่กรรม

ในประเด็นนี้ สมาชิกของสหกรณ์บางส่วนมองว่าสหกรณ์ทำไมต้องจ่ายสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ด้วย เพราะจะทำให้กำไรของสหกรณ์ลดลง และ “เงินปันผล” ก็จะลดลงด้วย สมาชิกเหล่านี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของระบบสหกรณ์นะครับ ข้ำร้ายยิ่งกว่านั้นเงินปันผลที่สูงจนเกินจริงไปนั้น สมาชิกเองก็ควรระวังเงินปันผลตามหลักสหกรณ์ต้องมีในระดับที่พองาม ไม่น่าจะมากจนแลดูมุงแสวงหากำไรเกินไป แต่เน้นในการจัดบริการที่ดีกว่าและดูแลสมาชิกให้ดีจะเหมาะกับหลักสหกรณ์ที่ควรจะเป็นนะครับ ประเด็นต่อมาที่ควรทำความเข้าใจก็คือ การลงทุนในหุ้นของสหกรณ์จึงมีลักษณะคล้ายๆกับการออมเงินรูปแบบหนึ่ง เพราะสมาชิกของสหกรณ์จะมีภาระในการออมเชิงบังคับ โดยข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เอง เพื่อฝึกการจัดระเบียบและบริหารการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกไปในตัวอีกด้วย แต่ก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดเงินที่จะหักเพื่อซื้อหุ้นของสหกรณ์ในแต่ละเดือนได้ ส่วนการลงทุนในหุ้นขององค์กรแสวงหากำไรสูงสุดนั้นเป็นการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ เหล่านี้สามารถพิจารณาว่าจะลงทุนมากน้อยเท่าไรหรือต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้

ส่วนประเด็น ในด้านการฝากเงินนั้น การรับเงินฝากจากสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นรูปแบบการออมแบบหนึ่ง

อีกประเด็น ที่ต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่อง “ความเสี่ยง” ยังมีสมาชิกสหกรณ์อีกหลายรายที่เข้าใจว่า ในการดำเนินงานหรือปล่อยกู้ให้กับสมาชิกออมทรัพย์นั้นไม่มีความเสี่ยง เพราะสหกรณ์สามารถหักเงินเดือนของสมาชิกก่อนเจ้าหนี้ทุกคน แต่ตามระเบียบของสหกรณ์ปกติจะเคร่งครัด ทำให้แทบไม่มีหนี้เสีย ซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่ แต่ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกเหล่านั้นว่าการปล่อยกู้ให้สมาชิกกันเองก็ยังมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เช่นกัน (แม้จะเล็กน้อยก็ตาม) นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้าน “ธรรมาภิบาล” ของสหกรณ์ที่เราได้ยินข่าวหนาหูในช่วงนี้



อภิวัดน์ จอนแจ็ง

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายการติดตามทวงหนี้ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 2 กันยายน 2558 นี้ ที่ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท นครนายก โดยมีวิทยากรหลักคือ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง อดีตอุปนายกสภาทนายความ และ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตเลขาธิการอัยการสูงสุด ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจในการติดตามหนี้สินมาพอสมควร นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ค่อนข้างมาก เพราะปัจจุบันสหกรณ์ของเรามีปัญหาอันเกิดจากการไม่ส่งชำระหนี้ของสมาชิกค่อนข้างมากขึ้นๆ เป็นลำดับ แต่ไม่เป็นใครรับถึงอย่างไรเราก็คงไม่ทิ้งอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ ที่ต้อง “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” นะครับ เว้นแต่ว่าสมาชิกบางท่านมีปัญหาแล้วไม่ไปให้เราช่วย เราก็ไม่ทราบว่าจะช่วยอย่างไร อย่างรอให้ดินพอกหางหมูเลยนะครับ “คณะกรรมการดำเนินการ” พร้อมทั้งจะช่วยหาทางแก้ปัญหาให้ท่านสมาชิกที่เดือดร้อนทุกราย ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่มีในปัจจุบันนะครับ

ในส่วนของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้พิจารณาและมีมติในหลายๆ เรื่อง **เรื่องแรก** เป็นเรื่องเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของปี 2557 ที่ค้างรับอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีผู้มารับจำนวน 316 ราย เป็นเงินล้านบาทเศษ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ติดตามโดยมีหนังสือไปถึงสมาชิกเจ้าของเงินอีกครั้ง ถ้าไม่มีใครมารับเงินจำนวนนี้จะถูกโอนไปเป็นทุนสำรองของสหกรณ์นะครับ ณ วันที่วารสารนี้ถึงมือสมาชิกก็ยังมีสมาชิกหลายท่านไปติดต่อกับทางสหกรณ์บ้างแล้ว ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ไปติดต่อก็รีบๆ หน่อยนะครับ

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการฟ้องคดี “สหกรณ์เคหสถานนพเก้า รวมใจ จำกัด” เพื่อขอคืนเงินฝากจำนวน 113 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย เรื่องนี้มีมูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 (วันที่สหกรณ์ฯ รับจำนองที่ดิน 989 ไร่ ที่จังหวัดน่าน) สหกรณ์ฯ ได้นำเงิน 150 ล้านบาท ไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์เคหสถาน

นพเก้า รวมใจ จำกัด และต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ขอถอนคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินต้นเดือนละ 10 ล้านบาท จนกระทั่งมีเงินต้นเหลืออยู่ 113 ล้านบาท ก็ไม่สามารถถอนคืนได้ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ทวงถามหลายครั้ง และให้โอกาสกับทางสหกรณ์เคหสถานนพเก้า รวมใจ จำกัด มาชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแล้ว ณ วันนี้สหกรณ์ฯ ยังไม่สามารถถอนเงินฝากได้ จึงตัดสินใจให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานดำเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 2.6 แสนบาทเศษ (ยังไม่รวมค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

เรื่องที่สาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุญาตให้สหกรณ์ฯ โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอเป็นเจ้าหนี้ร่วม (ตามแบบ ฟ.20) กรณีสหกรณ์ฯ เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ในวงเงินรวม 291.6 ล้านบาทเศษ (ทั้งต้นเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับ)

เรื่องที่สี่ เป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 5 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสมาชิกที่ต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินในปัจจุบัน รู้แล้วเตรียมตัวนำถอยหลังนะครับ

ในเรื่องของคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องล็อตเตอรี่ นั้น มีความคืบหน้าไปค่อนข้างช้ามากครับ แต่เราก็ต้องรอเพราะเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ผมขอสรุปให้ท่านสมาชิกทำความเข้าใจดังนี้

คดีหมายเลขแดงที่ ย.90/2556 คดีนี้ศาลตัดสินแล้วให้จำเลยชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ 529.5 ล้านบาทเศษพร้อมอัตราดอกเบี้ย 8% ซึ่งต่อมาจำเลยไม่อุทธรณ์ สหกรณ์ฯ ในฐานะโจทก์จึงขออำนาจศาลติดตามสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี ทรัพย์บางแห่งของจำเลยถูกบังคับคดีอยู่โดยโจทก์อื่น (ศาลแพ่งธนบุรี) เราก็ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์ ทรัพย์บางแห่งของจำเลยมีการขายให้บุคคลอื่นไป เราก็ต้องรวบรวมหลักฐานฟ้องจำเลยขอหาฉ้อโกงเจ้าหนี้ต่อไปเช่นที่ศาลจังหวัดเชียงราย คดีหมายเลขดำที่ 1387/2558 ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. และนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.

คดีหมายเลขดำที่ อ.2136/2555 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ขณะนี้จำเลยทั้ง



หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ ตอนที่ 1

จากการได้สัมผัสกับการเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด มารยะเวลาหนึ่งได้รู้เห็นรับทราบความจริงเกี่ยวกับสหกรณ์ของพวกเรา ได้รู้ถึงภาวะวิกฤติที่เกิดกับองค์กร ภาวะหนี้ของสมาชิกที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้ที่จะสูญไปถึง 11 ล้านกว่า ไปในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมการตั้งค่าเพื่อหนี้ที่คาดว่าจะสูญจากการไปร่วมเล่นแชร์ล็อตเตอรี่ ที่จะต้องตั้งค่าเพื่อหนี้ที่จะสูญอีก 4 - 5 ร้อยล้าน ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการดำเนินงานพยายามฟ้องร้องเร่งรัดติดตามหนี้ให้บริษัทเทวาสิทธิพิมเนคและผู้เกี่ยวข้องชำระหนี้คืนให้สหกรณ์ของเราอยู่ ดูเหมือนจะประมาณ 8 - 9 คดี ก็ว่ากันอีรุงตุงนังไปหมด ก็ติดตามรายละเอียดที่ท่าน รองประธาน ผอ.อภิวัฒน์ จอนแจ้ง ท่านเขียนในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุม ที่รายงานให้สมาชิกทราบเป็นประจำทุกๆเดือนอยู่แล้ว ผมจะไม่กล่าวซ้ำ แต่ยกมาให้สมาชิกเห็นว่าสหกรณ์เราประสบกับปัญหาอะไรบ้างและหลายอย่างก็ได้แก้ไขไปบ้างแล้ว คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้ตัดสินใจที่จะแก้ไขโดยการผ่าตัดระเบียบเงินกู้กันใหม่ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราเรื่องนี้ สมาชิกครับเราต้องยอมรับและทำให้ใจให้ได้ว่า เป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดที่เราจะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ คณะกรรมการทุกคนยอมรับปวดกับการที่สมาชิกบางส่วนที่ไม่เข้าใจระเบียบระบบข้อบังคับของการสหกรณ์แห่งชาติที่ตราเป็น พรบ. ให้สหกรณ์ทุกสถาบันปฏิบัติตาม

วันนี้ทำไมผมต้องเขียนถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกทราบ เพราะเมื่อผมเริ่มเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ผมได้รู้ถึงการที่สมาชิกต้องการกู้เงิน ก็คงมีความจำเป็น ถ้าไม่จำเป็นคงไม่ขอกู้ แต่จากการที่ผมผ่านการเป็นคณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สินใน 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมรับรู้ถึงสภาวะหนี้สินที่สมาชิกทั้งหลายกำลังรับภาระผ่อนส่งอยู่ ทั้งที่ผ่อนส่งได้แบบสบายๆ ไม่เดือดร้อนเลยที่ผ่อนส่งได้แบบต้องประหยัด ต้องหารรายได้เสริมเพื่อส่งชำระหนี้คืนให้สหกรณ์ฯ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในหนี้ที่ก่อและสุดท้ายสมาชิกที่กำลังเหนื่อยล้ากับภาระหนี้ ที่ส่งต้นส่งดอกแล้ว

แทบไม่เหลือเงินให้ใช้จ่ายต้องดิ้นรนตัวเป็นเกลียวเพื่ออยู่รอดให้ได้ ผมและคณะกรรมการทุกคนที่รับรู้รับทราบภาวะแบกรับที่สมาชิกหลายๆท่านกำลังเป็นทุกข์กับมันอยู่ “อินทาทันที ทุกข์ โลก” การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ผู้ดำรงชีพด้วยการแบกรับนี้ยอมเป็นทุกข์กินก็ต้องกระหมืดกระหม่อม ไข้ก็ต้องประหยัดจนไม่รู้ว่า จะประหยัดอย่างไรแล้ว ตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ผมและคณะกรรมการเห็นบันทึกแสดงความจำเป็นในการต้องใช้เงิน ก็อยากช่วยสมาชิกให้ได้รับเงินตามจำนวนที่ขอกู้มา แต่เมื่อดูเอกสาร หลักฐานอื่นๆประกอบแล้วก็ทำให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ต้องระมัดระวังในการอนุมัติวงเงินกู้แก่สมาชิกแต่ละรายอย่างรอบคอบ เพราะภาระแห่งการตั้งค่าเพื่อหนี้ที่คาดว่าจะสูญในปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกทั้งหมดพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่คณะกรรมการดำเนินการในชุดที่ 54 - 55 ต้องจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีเท่าที่จำเป็น บางอย่างกระทบต่อผู้แทนสมาชิกโดยตรงเคยได้ไปสัมภาษณ์ต่างจังหวัดก็ต้องจดจนทำให้ในเวลาไหนหาคนสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกได้ยากขึ้น ที่เห็นชัดในการสรรหาผู้แทนสมาชิกฝ่ายบ้านนาญทั้งสองเขตที่ผ่านมาครั้งล่าสุด ปรากฏว่าจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้ง 2 เขตไม่ครบตามสัดส่วน 1 ต่อ 20 เขตไปทั้งสองเขต เขต 2 นั้นขาดมากสหกรณ์ฯ ต้องจัดทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกบ้านนาญให้ทราบและสมัครโดยการตอบรับมา ถ้าไม่เกินจำนวนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ปานนี้ไม่ทราบว่ามีผู้แทนสมาชิกได้รับการสรรหาเรียบร้อยครบจำนวนหรือไม่ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งสมาชิกไปแล้ว ผู้สูงวัยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ไม่สะดวกในการทำหน้าที่ผู้แทน ไหนจะสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม การเดินทางผู้สูงวัยก็ไม่สะดวกถ้าลูกหลานไม่มาส่ง รวมทั้งแรงจูงใจที่กระตุ้นให้อยากเป็นผู้แทนหดหายไป ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขาดผู้ที่อยากสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเริ่มปรากฏให้เห็นจากการที่ผู้แทนไม่เข้าประชุมใหญ่ การออกเสียงลงมติในวาระสำคัญจะมีปัญหาและก็จะสะท้อนเข้าหาสมาชิกทั้งหมดในอนาคต ขณะนี้ผู้แทนร้อยละเสียงพอดคล้องประชุม วันไหนผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามระเบียบการประชุมใหญ่ การประชุมกระทำไม่ได้เสียหายต่องบประมาณการประชุม และจ่ายเงินปันผลไม่ได้ เรื่องเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา

กลับมายังเรื่องเดิมที่ตั้งใจจะเขียนในวันนี้ว่าการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกโดยไม่ระมัดระวัง จะส่งผลอย่างไรแก่สมาชิกโดยรวม



**มอบบำนาญ
และ
ชมรมผู้สูงอายุ**
สม จงถาวร 086-787-5557

**สวัสดิการรับ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน** โดยเฉพาะ
ท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญและรับเงินบำนาญแบบ กบข.
คงได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับการกลับไปรับบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494 (แบบเดิม)
ด้วยความเข้าใจอย่างดีแล้ว จึงได้มีสมาชิกที่รับบำนาญแบบ
กบข. ได้ยื่นคำร้องขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
เป็นการพิเศษเพื่อนำส่งคืน กบข. เพื่อกลับไปรับบำเหน็จ
บำนาญแบบเดิม รวมทั้งสิ้น 79 ราย คิดเป็นวงเงินขอกู้
ทั้งหมด 22,146,092.58 บาท ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก กู้ขาดเดียว เพื่อส่งคืน กบข. ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 โดยให้สมาชิกไปรับแคชเชียร์เช็คที่สหกรณ์ฯ
เพื่อไปจ่ายที่เขตการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

กลุ่มที่สอง มีความประสงค์ส่งเงินคืน กบข. เป็นระยะ
เวลา 3 งวด คือเดือน (กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน
2558) สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด กำหนดให้ไป
รับเงินเพื่อส่งคืน กบข. ที่เขตการศึกษาฯ หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดดังนี้

งวดแรก เดือนกรกฎาคม 2558 ให้ไปรับแคชเชียร์เช็ค
ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 29
กรกฎาคม 2558

งวดที่สอง เดือนสิงหาคม 2558 ให้ไปรับแคชเชียร์
เช็คได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่
17-31 สิงหาคม 2558

งวดที่สาม (งวดสุดท้าย) เดือนกันยายน 2558 ให้ไป
รับแคชเชียร์เช็คได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
ได้ตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2558

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเวลาที่
กำหนดเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อตัว
ท่านเอง หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดอาจทำให้ท่านพลาด
โอกาสในการกลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494
(2558) ซึ่งได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่า ขอให้ทุกท่านโชคดี

ก่อนจบคอลัมน์นี้ มีเรื่องดีดีที่จะขอบอกกล่าวและเชิญ
ชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ทุกท่านที่นำ
เงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงินอื่นๆ ได้นำเงินกลับมาฝากไว้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ซึ่งจะเปิดโครงการออม
ทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-
31 สิงหาคม 2558 สิ้นสุดโครงการ 3 ปี ได้ผลตอบแทน
เฉลี่ยร้อยละ 4.5 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้



อ่านต่อหน้า 7

ต่อจากหน้า 8

ประเภท	จำนวนทุน ที่กำหนด	จำนวนเงิน/บาท	รวมเป็นเงิน	จำนวน ที่ยื่นขอทุน	จำนวนที่ได้รับ การอนุมัติ	รวมเป็นเงิน/บาท
ระดับประถมศึกษา	100 ทุน	2,000	200,000	125 ทุน	117 ทุน	234,000
ระดับมัธยมศึกษา	150 ทุน	3,000	450,000	139 ทุน	136 ทุน	408,000
ระดับอุดมศึกษา	150 ทุน	4,000	600,000	120 ทุน	113 ทุน	452,000

โดยกำหนดพิธีการมอบทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณนที จำกัด เป็นสวัสดิการของสหกรณ์ฯ ที่ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครับ

ติดตามปัญหาด้านการเงินกันต่อฉบับหน้า นะครับสวัสดิการ

ต่อจากหน้า 6

โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 5

“ทวีทรัพย์ 1 โครงการ 5”

เริ่ม 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558

ตารางการคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “ทวีทรัพย์ 1 โครงการ 5”

จากเงินฝาก 100,000.00 บาท ฝากครบ 3 ปี (ดอกเบี้ยทบต้น 4 รอบ)

ฝาก 9 เดือน ดอกเบี้ยทบต้น	ยอดเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย				รวมเป็นเงิน
		4.00%	4.25%	4.50%	5.00%	
ขั้นที่ 4 ปีที่ 3 (เดือนที่ 28 - เดือนที่ 36)	109,870.18				4,120.13	113,990.32
ขั้นที่ 3 ปีที่ 2 - ปีที่ 3 (เดือนที่ 19 - เดือนที่ 27)	106,283.13			3,587.06		109,870.19
ขั้นที่ 2 ปีที่ 1 - ปีที่ 2 (เดือนที่ 10 - เดือนที่ 18)	103,000.00		3,283.13			106,283.13
ขั้นที่ 1 ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - เดือนที่ 9)	100,000.00	3,000.00				103,000.00
รวมได้รับดอกเบี้ยทบต้นโดยไม่ถอนดอกเบี้ย เงินฝากครบ 3 ปี เป็นเงิน					13,990.32	113,990.32
“ทวีทรัพย์ 1 โครงการ 5” กรณีถอนดอกเบี้ยไปใช้แต่ละรอบ						
ฝาก 9 เดือน ดอกเบี้ยทบต้น	ยอดเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย				รวมเป็นเงิน
		4.00%	4.25%	4.50%	5.00%	
ขั้นที่ 4 ปีที่ 3 (เดือนที่ 28 - เดือนที่ 36)	100,000.00				3,750.00	103,750.00
ขั้นที่ 3 ปีที่ 2 - ปีที่ 3 (เดือนที่ 19 - เดือนที่ 27)	100,000.00			3,375.00		103,375.00
ขั้นที่ 2 ปีที่ 1 - ปีที่ 2 (เดือนที่ 10 - เดือนที่ 18)	100,000.00		3,187.50			103,187.50
ขั้นที่ 1 ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - เดือนที่ 9)	100,000.00	3,000.00				103,000.00
รวมได้รับดอกเบี้ยทบต้นโดยไม่ถอนดอกเบี้ย เงินฝากครบ 3 ปี เป็นเงิน					13,312.50	-

ข้อกำหนด และเงื่อนไข :

1. อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษนี้สำหรับสมาชิก ที่มียอดฝากตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
2. สมาชิกสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้ เมื่อเงินฝากครบกำหนดแต่ละรอบ
3. ในกรณีถอนก่อนกำหนดโครงการ ให้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดาสำหรับยอดเงินที่ถอนจำนวนนั้นๆ
4. ไม่สามารถถอนจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ เพื่อเข้าโครงการนี้ได้ (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โครงการ 1 ครบกำหนด)

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ทุกคนโชคดีมีความสุข

สวัสดิ์ครับ



เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับ...ถึงเดือนพฤษภาคม ก็ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้ว ในเดือนนี้ที่มีความสำคัญและเป็นมหามงคล คือในวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึก ในวันครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถือได้ว่าเป็นปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบแด่พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกคน

ถึงเดือนนี้ ทั้งตลาดห้างร้านต่างๆ ก็คิดถึงเรื่องการต้อนรับการเปิดภาคเรียน เตรียมการค้าขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียน มีทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า เครื่องเขียน แบบเรียน ครูก็เตรียมกลับเข้าโรงเรียน เพื่อการทำงานในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่วนพ่อแม่ หรือผู้ปกครองจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานในครอบครัว ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองตามโครงการเรียนฟรีอยู่บ้าง แต่ก็คงไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นการเข้าเรียนในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายหลายอย่าง

เมื่อพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ เงิน ถ้ามีเงินพร้อมอยู่แล้ว ก็คงไม่เดือดร้อนอะไร แต่ถ้าเงินก็ไม่มี ค่าใช้จ่ายก็จำเป็นต้องจ่าย แล้วจะเอาอะไรไปจ่าย ลูกจะเข้าเรียนยังไง จะหาเงินจากที่ไหน ของใช้ บ้าน ที่ดิน จะใช้เพื่อจําหน่ายจํานองก็ไม่มีแล้ว กู้นอกระบบก็ยาก จะกู้สหกรณ์ก็เป็น

หนี้แล้วทุกสัญญา กู้ธนาคารก็อย่าไปหวัง ปัญหาแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ คนที่เดือดร้อนจะหวังพึ่งใครก็ลำบาก เพราะถ้าเขารู้ว่ายากจนเงินเดือนเหลือน้อยก็ยิ่งไม่มีใครให้กู้ กล่าวหาให้กู้ไปแล้วจะไม่มีเงินใช้หนี้ จริงๆแล้วการที่กู้ไม่ได้เป็นเพราะหน่วยงานที่ให้บริการเงินกู้ทุกแห่ง เขามีระเบียบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้อยู่ เมื่อผู้กู้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงินที่กำหนด ก็จะไม่ผ่านการอนุมัติ โดยเฉพาะธนาคารทุกแห่ง จะต้องให้เรามอบอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลประวัติการเป็นหนี้ หรือการมีหนี้สิน การจะชำระหนี้ต่างๆ จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือที่เรียกว่าเครดิตบูโร ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เพื่อให้คนที่ขอสินเชื่อ หรือกู้เงินกับสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเครดิตต่างๆ มีข้อมูลประวัติทางการเงินด้านหนี้สิน และถ้าผู้กู้มีประวัติการผิดชำระหนี้ หรือชำระล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดก็จะติดขึ้นบัญชีดำ หรือ Blacklist จะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือทำบัตรเครดิตได้อีก คนที่จะออกจาก Blacklist ได้จะต้องรักษาประวัติให้ดี ต้องชำระหนี้ทุกประเภทให้ครบถ้วนตรงเวลาเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะมีประวัติทางการเงินที่ดีได้ และในเรื่องนี้ ก็มีข่าวว่าจะมีการกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีต้องเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรด้วย แต่เราก็พยายามไม่เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เพื่อช่วยเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ รักษาประวัติการมีหนี้สินเพราะถ้าสหกรณ์คุณนทีเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ก็จะมีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ หรือการให้สมาชิกกู้เงินจะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติการมีหนี้ และการชำระหนี้เหมือนกับธนาคาร ถ้าพบว่าติด Blacklist ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ หรือให้กู้เงิน ดูแล้วจะหนักกว่าเดิมนะ

มาต่อเรื่องนี้ดีกว่า เป็นเรื่องที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ได้มีการจัดเงินเพื่อทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรีเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ได้มีการอนุมัติเงินเพื่อจัดเป็นทุนการศึกษาไว้จำนวน 400 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท และได้แจ้งให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ เพื่อจะได้ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้



ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ-02-496-1252
 นฤตม แสงเขียวงาม 081-306-5352

1. รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 4 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50 ปี สหกรณ์	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	น.ส.นพรัตน์ ยี่ภู่	38 ปี	มะเร็งระยะแพร่กระจาย	70,000	269,453	-	-
2	นางมาลินี อึ้งตระกูล	57 ปี	มะเร็งเต้านมระยะสี่	70,000	269,397	576,000	576,000
3	นายสุรินทร์ จงประสิทธิ์สรายุ	76 ปี	ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต	สมทบ	269,342	-	-
4	น.ส.จัญพันธ์ พลอยไพเราะ	60 ปี	ช่องท้องอักเสบจนลำไส้ทะลุ	150,000	268,635	576,000	576,000

2. ข่าวจากสมาคมสถาปนิกฯ สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี เนื่องในวาระสมาคมสถาปนิกฯ สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี ครบ 12 ปี จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

รับสมัครสมาชิกสามัญ

- (1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ. 2493)
- (2) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี จำกัด

รับสมัครสมาชิกสมทบ (ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี จำกัด)

- (1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ. 2493)
- (2) เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตร หรือเป็นบิดา - มารดา หรือเป็นพี่ - น้อง (บิดา-มารดาเดียวกัน) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี จำกัด

การยื่นใบสมัคร

(1) สมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคมฯ ในวันเปิดทำการ และมีสมาชิกของสมาคมฯ หรือกรรมการของสมาคมฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

(2) สมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ด้วยตนเองและต้องให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทพบุรี จำกัด ที่ผู้สมัครอ้างถึงความผูกพันเป็นผู้นำมาสมัคร ณ สำนักงานของสมาคมฯ ในวันเปิดทำการและมีสมาชิกของสมาคมฯ หรือกรรมการของสมาคมฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

หลักฐานการสมัครมีดังนี้

- (1) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, ผู้รับผลประโยชน์ และสมาชิกสามัญ (กรณีสมาชิกสมทบ)
- (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ผู้สมัคร, ผู้รับผลประโยชน์ และสมาชิกสามัญ (กรณีสมาชิกสมทบ)
- (4) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ

ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|----------|-------|-----|
| (1) ค่าสมัคร | เป็นเงิน | 50 | บาท |
| (2) ค่าบำรุงสมาคมรายปี | เป็นเงิน | 50 | บาท |
| (3) ค่าบำรุงพิเศษ | เป็นเงิน | 8,700 | บาท |

ต่อจากหน้า 1

ที่มั่นคงในอนาคตที่เป็นกำแพงทางเศรษฐกิจให้สมาชิกทุกคน อยู่ดี กินดี ร่วมกัน

ในวันทำบุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิกมา ร่วมกิจกรรมอย่างมากได้ทั้งบุญ ได้ทั้งของที่ระลึก เป็นเหรียญ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง มาเป็น สิริมงคล เกจิอาจารย์ ทั้งสองเป็นผู้มีก้น้อย สันโดษ และมีความขยัน วิริยะอุตสาหะ ซึ่งสามารถยึดแนวทางของท่าน มาเป็นบุคลาธิษฐาน ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ในฉบับทุกคอลัมน์ก็น่าสนใจโดยเฉพาะสวัสดิการ ต่างๆที่ให้สมาชิกได้รับ ส่วนทุนการศึกษาปีนี้น่าสามารถให้กับ

บุตรสมาชิกอย่างทั่วถึง ยกเว้นสมาชิกบางรายที่ขาดคุณสมบัติ เช่น เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือระยะเวลาการรับทุนไม่อยู่ใน ข่ายในการพิจารณา โดยจะมีการมอบทุนในวันที่อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 4 ซึ่งจะแจ้งไปทางต้นสังกัดและที่ WWW.ntbcoop.com ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ท้ายฉบับ ขอฝากคำคมของหลวงปู่คุณมาฝาก
“เงินเป็นทาสกู กูไม่ยอมเป็นทาสเงิน”

พบกันฉบับหน้า

ปัญญา เนื่องฤกษ์

ต่อจากหน้า 5

สมาชิกบางส่วนบางกลุ่มได้ขอกู้มาหลายสัญญาเมื่อรวมภาระหนี้ที่จะต้องหักชำระคืนก็เป็นเงินจำนวนมาก เกินจะส่งไหวเพราะมีหนี้จาก บัตรเครดิต มีหนี้จากเงินกู้ธนาคาร ผลสุดท้ายก็ขาดส่ง เมื่อขาดส่งก็ทำให้ผิดเงื่อนไขในการกู้เงิน ถ้าขาดส่ง 2 งวด ก็มีหนังสือแจ้ง ให้ทราบเหมือนหนังสือทวงหนี้ที่สถาบันการเงินทั่วๆไปเขาทำกัน ถ้าขาดส่ง 3 งวดตามระเบียบก็ต้องขอมติกรรมการดำเนินการให้ออก จากการเป็นสมาชิก เมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว ก็ส่งฝ่ายกฎหมายให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับหนี้ ถ้าหนี้เป็นล้านแล้วไม่ สามารถผ่อนส่งชำระหนี้ได้ก็ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ตามที่ได้เคยเขียนให้อ่านติดต่อกันมา 2-3 ฉบับที่แล้ว แต่ผลกระทบที่เกิด กับสมาชิกทั้งหมดคือ หนี้ที่ไม่สามารถชำระได้จะต้องถูกตั้งค่าเพื่อหนี้ที่คาดว่าจะสูญ มันเป็นระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวนเงินที่ถูกตั้งค่าเพื่อหนี้ที่จะสูญนี้ จะต้องนำมาหักออกจากเงินกำไรทั้งหมดที่ได้ในรอบปี เหลือเงินเท่าไรก็ไปจัดสรรตามระบบบัญชี การสหกรณ์ เช่น ม. 60 ที่ผมจะได้นำมาลงในวารสารเดือนต่อไป สวัสดีครับ

การติดตามหนี้สินประจำเดือน มีนาคม 2558

รายงานการติดตามหนี้สินเดือน มีนาคม 2558

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 164 ราย ได้รับชำระหนี้	1,022,121.25	บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 108 ราย ได้รับชำระหนี้	1,023,789.25	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้	2,045,910.50	บาท
สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือน กุมภาพันธ์ 2558	21,093,241.25	บาท
เดือน มีนาคม 2558 ติดตามหนี้ได้	2,045,910.50	บาท
รวมเป็นเงิน	23,139,151.75	บาท

ต่อจากหน้า 9

(4) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	เป็นเงิน	200	บาท
	รวม	9,000	บาท

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ในวันทำการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-9698201-2 ต่อ 132 และ 02-9698841)

3. ชาวจาก สส.อค. (ครูไทย) และสส.ชสอ. (ชุมชนแห่งประเทศไทย)

สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2558 สามารถมาเขียนใบอุทธรณ์พร้อมชำระเงิน และนำใบรับรองแพทย์ของรัฐบาล มายื่นเพื่อขอคืนสภาพสมาชิก ได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สมาคมฅาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที



ถามมา ตอบไป

นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมณฑลบุรี จำกัด ทุกคนครับ

กว่าวารสารจะถึงมือท่านโรงเรียนคงเปิดเทอมแล้ว ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการทำหน้าที่สอนลูกศิษย์นะครับ ส่วนท่านที่เกษียณราชการไปแล้วก็ขอให้มีความสุขแข็งแรง และมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป ฉบับนี้มีคำถามที่สมาชิกสอบถามมา ขอตอบดังนี้ครับ

ถาม

ผมเป็นครูอัตราจ้างสังกัด อบจ. จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้หรือไม่

ตอบ

ด้วยระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน ท่านมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้ครับ แต่มีเงื่อนไขหลักๆดังต่อไปนี้

- มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือแล้วแต่กรณี
- สามารถหักเงินค่าหุ้น และชำระหนี้จากต้นสังกัด หรือมีต้นสังกัดให้หักเงินชำระหนี้
- รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ

ถาม

ได้ข่าวว่าทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ จะเปิดเมื่อไหร่ และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ตอบ

จริงครับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสมาชิกสมทบที่อายุไม่เกิน 65 ปี โดยต้องชำระค่าแรกเข้า 9,000 บาท รับสมัครทั้งสามีหรือภรรยา พ่อ แม่ พี่น้อง บุตร ของสมาชิก การรับสมัครหลักฐานการสมัครท่านสามารถดูได้ในข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ต่อจากหน้า 3

เช่น การทุจริตของผู้บริหารสหกรณ์ การนำเอาเงินไปใช้หรือปล่อยกู้ที่ผิดระเบียบ เป็นต้น

สมาชิกต้องเข้าใจ “อุดมการณ์สหกรณ์” และทำความเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นทางเลือกที่ 3 ในระบบเศรษฐกิจที่ต่างจากทั้งเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมนิยม สหกรณ์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก สมาชิกที่ร่วมลงทุนทั้งเป็นเจ้าของ ผู้ผลิตและผู้บริโภค บริหารและแบ่งปันผลกำไรกันแบบประชาธิปไตย คือสมาชิกมีเสียง 1 เสียงเท่ากัน สหกรณ์ไม่ใช่ทั้งหน่วยงานราชการและไม่ใช่อุทธรณ์เอกชนเจ้าของคนเดียวหรือบริษัทจำกัดซึ่งคนถือหุ้นใหญ่มีเสียงมากกว่าคนถือหุ้นรายย่อย ที่สำคัญคือไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใน “การสร้างกำไร

สูงสุด” เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงสหกรณ์อย่าพูดคุยกันเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ “เงินปันผล” หรือ “กำไร” เพียงประเด็นเดียวเข้าใจตรงกันนะครับ

สำหรับในเรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจะได้พิจารณาและกำหนดจัดจ้างแจกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนในปีนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดและบุตรสมาชิกที่จะเข้ารับการศึกษาดังแต่ต่างภายในชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น **พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ**

ต่อจากหน้า 4

5 ราย ยื่นอุทธรณ์แล้ว และโจทก์ได้ยื่นคำขอแก้อุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันคดีนี้คงต้องรอฟังคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ต่อไป

คดีหมายเลขดำที่ พ.1680/2555 ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วให้จำเลยชำระเงินให้กับโจทก์จำนวน 5 ล้านบาท คดีนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอคัดคำสั่งศาลเพื่อมาพิจารณารายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ส่วนคดีอื่น ๆ ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับ นอกจากการส่งฝ่ายกฎหมายไปตั้งเรื่องบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน (ที่ดิน 989 ไร่ ที่อำเภอป่า จังหวัดน่าน) โดยชั้นตอนนั้นต้องไปตั้งเรื่องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำเอกสารจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ไปตั้งเรื่องที่ศาลจังหวัดบัว เพื่อประกาศขายทอดตลาดที่

สำนักงานบังคับคดีบัวต่อไป ในส่วนของอัยการสูงสุดที่สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม นั้น สหกรณ์ฯจะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ท่าน ทราบต่อไป

ในเรื่องการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินหน้าวัดสมเอนนั้น ยังอยู่ในขั้นไต่สวนมูลฟ้องของทนายจำเลย ซึ่งผมเองในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คงต้องเดินทางไปศาลอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นี้

ท้ายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามคอลัมน์ “รายงานจากห้องประชุม” มาโดยตลอด และมีหลายท่านที่ให้กำลังใจทั้งโดยวาจาและทางโทรศัพท์ ผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่ด้วยครับ



ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรี จิตตะวิกุล โทร.086-785-5382



คณะกรรมการอำนวยการฯ แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบเครื่องกวดหรีด - หนักัน จำนวน 1 เครื่อง ในถิ่นสหกรณ์อำนวยการฯ นครพนม จำกัด



นรงจากตการทํานุสรณ์ตรม 55 ปี และการระมคเลงสงจตุภมตคนลวงน้ทวด ลวงน้เจิม น้ทองค้ น้เอว้ท้ 19 พฤษภาคม 2558



คณะกรรมการกวดมตทกัสหกรณ์อำนวยการฯ นครพนมท้รับท้ ได้ท้ทกตทกทงนท้สหกรณ์อำนวยการฯ นครพนม จำกัด น้เอว้ท้ 9 พฤษภาคม 2558



การระดมท้เจงน้ให้มทกัสหกรณ์ทกรน้อง ทท. น้เอว้ท้ 8 พฤษภาคม 2558



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อำนวยการฯ นครพนม จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สหกรณ์อำนวยการฯ นครพนม จำกัด
นายบัณฑิต กองกุล, นายมานัส บวรจใหม่
นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
นายนฤตม แสงเชิวงม
นายสม จงถาวร
นายเสมอ ทองค่อนอ่อน
นายอภิวัฒน์ จอนแจ่ง
นายชิวิน บุนสมาน
นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายดนตรี จิตตะวิกุล
นายจรัส ตันดีพิบูลย์
นายวิทยา การกัณฑ์
นายวิชัย ทับคล้าย
ดร.ฉัตรชัย ธรรมคารบุรี
นายวารณสูตร พันธนะเกิชาติ
นายอาทิตย์ บัวทอง

ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2558
www.ntbcoop.com
e-mail: ntbcop@hotmail.co.th

สหกรณ์ชุมชน
มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน
สำนักงานสหกรณ์อำนวยการฯ นครพนม เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นครพนม 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com